

TULUNGANG ILIGTAS ANG RHINO

ANG RHINO AY NANGANGANIB NG MAUBOS AT MAWALA!



**Nasa tatlong RHINO ang pinapatay sa South Africa araw-araw!
Mahigit sa 9000 RHINO ang napatay sa South Africa
mula noong 2008!**

Ang sungay ng rhino ay ipinuslit sa mga merkado ng gamot sa CHINA at BIETNAM.

WALANG NAPATUNAYANG SIYENTAPIKONG MEDIKAL NA BENEPISYO SA RHINO HORN

*Ang mga gumagamit sa Asya ay sinasabihan na ang sungay ng rhino na
binili nila ay patuloy na inaani.*

HINDI ITO TOTOO.

ANG KASAKIMAN NG TAO ang nag-iisang dahilan ng kasalukuyang krisis sa pangangaso ng Rhino. Ang mga sindikato at kriminal sa buong mundo ay nagbabayad ng mga mangangaso ng malaking halaga para pumatay ng Rhino **PARA SA KANILANG SARILING PAKINABANG.**

MAGBIGAY NG DONASYON

Sa Seafarers Rhino Conservation Project katuwang ang Ezemvelo KZN Wildlife at WILDTRUST.

MAG-ADOPT NG RHINO

Ito ay isang inisyatiba ng WILDTRUST kung saan ang mga indibidwal at grupo ay maaaring magpatibay ng isang buhay sa Rhino sa halagang R25 000 bawat taon. Makakatanggap ka ng bi-annual na ulat at mga larawan ng iyong Rhino at maaari mong pangalanan ang iyong Rhino.



IPAGKALAT ANG SALITA

ANG MGA RHINO AY NANGANANIB NG MAWALA AT MAUBOS!



- Ito ay isang tunay na krisis. Maaari mawala sa atin ang lahat ng Rhino sa ligaw kung magpapatuloy ang Rhino-poaching sa kasalukuyan bilang nito.
- Ang pangangailangan para sa sungay ng Rhino sa Asyano ang mga bansa ay tumaas nang husto noong kalagitnaan ng 2000s at nagresulta sa patuloy na alon ng Rhino-poaching sa South Africa.
- Kailangan naming sabihin sa iyong pamilya at mga kaibigan tungkol sa kalagayan ng mga Rhino.
- Hamunin ang mga alamat na nakapalibot sa hindi napatunayang nakapagpapagaling na benepisyo ng Rhino sungay.
- Dalhin ang iyong pamilya sa South Africa upang makita ang magandang hayop na ito sa kagubatan. Kung mas maraming tao sa buong mundo ang nakakaalam kung bakit kailangang nating mag-imbak ng mga Rhino, marahil ang species ng hayop na ito ay magkakaroon ng pagkakataon mabuhay.



**EZEMVELO
KZN WILDLIFE**

Conservation, Partnerships & Ecotourism

www.kznwildlife.com



**DURBAN
SEAFARERS MISSION**

durbanseafarersmission.org.za



WILDTRUST™

<https://wildtrust.co.za/>